

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เมื่อวันพุธ ที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและสงเคราะห์ตามนโยบายรัฐแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาด้านสวัสดิการสังคมทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเทศบาลตำบลโนนดินแดง กองทุนพัฒนาเยาวชนและการกีฬา กองทุนพัฒนาอาชีพ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการพัฒนาเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ และอื่นๆ ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กทั้งก่อนวัยเรียนและอยู่ในระบบโรงเรียน โดยการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จัดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาไว้ซึ่งรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้สามารถบริการงานของเทศบาลให้ครอบคลุมในพื้นที่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในเขตเทศบาลฯ โดยจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้ครบทุกชุมชน พร้อมทั้งเครื่องออกกำลังกายในแต่ละชุมชนซึ่งจะต้องจัดให้มีทุกชุมชน

๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่อมแซมและปรับปรุงพร้อมทั้งรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพใช้งานได้ดี สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและมีมาตรฐานเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความทันสมัย ติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อป้องกันและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนอย่างทั่วถึง รวมถึงจะดำเนินการปรับปรุงระบบจราจร การผังเมือง ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความสวยงามของบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้

๓. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่ม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น การจัดตั้งสถานธนาอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นต้น

๔. นโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดยจะให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้อย่างสมดุลตลอดจนจัดตั้งสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนให้ทั่วถึงและเพียงพอไม่ว่าจะเป็นบริเวณสวนแกะหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม

๕. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตามภารกิจของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการ ของเทศบาล ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลฯ ให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของรัฐที่มีต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง
